

ด.ต.หึงโหดยิง2ศพ สยองที่ทำงานป่าไม้

ด.ต.หึงโหด ถูกแฟน
สาวป่าไม้บอกเลิกบุกยิง
ดับคาออฟฟิศ ก่อนจ่อ
ขมิบ ♦ อ่านต่อหน้า 13

ยิง2ศพ □ ต่อจากหน้า 1

ฆ่าตัวตายตาม นายดาบตำรวจ สก.เมือง
แม่ฮ่องสอน ใช้อาวุธปืน 9 มม. ยิงแฟนสาว
เจ้าหน้าที่การเงินป่าไม้ ไปยิงเดียวดับคาโต๊ะ
ทำงาน สมง.หน่วยจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1
ก่อนถือปืนสายไปมาตะโกนส่งเสียงไล่เจ้า
หน้าที่ ที่ทำงานอยู่ในห้องจากห้อง เพื่อเจรจา
ปัญหากรักกับแฟนสาวเพียงลำพัง หลังก่อเหตุ
ขับรถหนีอย่างใจเย็น ด้าน รองผบก.ได้สั่งการ
ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ออกติดตามตัว พบว่า ด.ต.
มือปืนได้หลบหนีเข้ามาในห้องพัก เจ้าหน้าที่
พยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นาน 30 นาที ด.ต.ตัดสินใจ
ใช้ปืนกระบอกเดียวกันกระเบิดขมิบตัวเอง
ตายตามหนีความผิดสาเหตุมาจากกลัวว่าแฟน
สาวป็นใจให้คนอื่น

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 14 ม.ค.

ร.ต.อ.กิตติชัย มหานิล รอง สว.(สอบสวน)
สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งมีเหตุยิงกัน
ตายที่สำนักงานหน่วยจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ถนนปางลือนิมิต ด.จ.อง
คำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน หลังรับแจ้งได้
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ไปตรวจสอบ
พร้อมด้วย พ.ต.อ.กฤตชัย ทองอยู่ รอง
ผบก.จ.แม่ฮ่องสอน พ.ต.ท.สมศักดิ์ ติ๊ะ
แดง รอง ผกก.(ป) สภ.เมือง พบรัมย์ น.ส.
ธัญรัตน์ ปันแก้ว อายุ 22 ปีพนักงานราชการ
สำนักงานหน่วยจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นอนเสียชีวิต
ในเครื่องแบบสีทึบที่ห้องทำงานสภาพ
ศพถูกยิงด้วยกระสุนปืน 9 มม. บริเวณขมิบ
ขวาทะลุขมิบซ้ายเลือดไหลนอง ส่วนผู้ที่ก่อ
เหตุเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยศ ด.ต.ชัยวิชิต สม
ฤทธิ์ อายุ 44 ปี ตำแหน่งงานป้องกันและปราบ
ปราม สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ทำหน้าที่ตำรวจ
รปภ.ประจำศาลเยาวชนแม่ฮ่องสอนหลังก่อ
เหตุได้หลบหนีไป

จากนั้น พ.ต.อ.กฤตชัย ได้สั่งการให้เจ้า
หน้าที่ตำรวจทั้งสายสืบในและนอกเครื่องแบบ

ออกติดตามตัวพบว่า ด.ต.ชัยวิชิต มือปืน ได้
หลบหนีเข้ามาในห้องพักตำรวจ เลขที่ 68/37
ซึ่งอยู่ด้านหลัง บก.ตร.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน โดย
ปิดประตูเจ็บบเจ้าหน้าที่จะได้ช่วยกันเกลี้ยกล่อม
และเรียกให้เปิดประตูออกมาอมตัวแต่ก็ไม่มี
เสียงตอบทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่
นาน 30 นาทีได้ยินเสียงปืนดังขึ้นในห้อง 1 นัด
จึงตัดสินใจพุ่งประตูเข้าไป พบว่า ด.ต.ชัยวิชิต
ใช้ปืนขนาด 9 มม. กระบอกเดียวกันกับที่ยิง
แฟนสาวจ่อยิงขมิบตัวเองนอนเสียชีวิตอยู่หน้า
ห้องพักภายในห้องพักในชุดครึ่งท่อนซึ่งแพทย์
จากรพ.ศรีสังวาลย์และตำรวจกองกำกับการ
พิสูจน์หลักฐานจังหวัด ชันสูตรพลิกศพทั้ง 2 ศพ
และนำศพผู้ตายทั้ง 2 ไปยังรพ.ศรีสังวาลย์เพื่อ
ตรวจพิสูจน์อีกครั้งก่อนส่งให้ญาติดำเนินการ

สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิด
เหตุ ด.ต.ชัยวิชิต ได้ขับรถเก๋งส่วนตัวในชุด
ตำรวจครึ่งท่อนสวมกางเกงสีทึบเสื้อ
คอกลมสีดำพร้อมกับพบปืนพกขนาด 9 มม.
เข้ามายังสำนักงานหน่วยจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 1 และเดินขึ้นไปในห้องทำงานของแฟนสาว
พร้อมกับตะโกนส่งเสียงไล่เจ้าหน้าที่ที่ทำงาน
อยู่ภายในสำนักงานให้ออกจากห้องให้หมด
เพื่อเจรจาปัญหากรักกับแฟนสาวเพียงลำพังจาก
นั้น ด.ต.ชัยวิชิต ก็ได้เดินเข้าไปในห้องทำงาน
โดย น.ส.ธัญรัตน์ กำลังนั่งทำงานอยู่ในห้อง
การพูดคุยระหว่างทั้ง 2 คน ใช้เวลาประมาณ 5



▲ หึงโหด...ด.ต.ชัยวิชิต สมฤทธิ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน (ภาพเล็ก) ใช้ปืนยิงน.ส.ธัญรัตน์
ปันแก้ว แฟนสาวเสียชีวิตที่สำนักงานหน่วยจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 จ.แม่ฮ่องสอน แล้วยิงตัวตายตาม

นาที ได้ยื่นเสียงปืนดังขึ้นภายในห้องเจ้าหน้าที่ป่าไม้จึงได้รับวิ่งไปดูพบ ด.ต.ชัยวิชิต เดินออกมาจากห้องและถือปืนสั้นขนาด 9 มม. ล่ายไปมาพร้อมกับตะโกนสั่งห้ามใครเข้ามาใกล้ตนเองจากนั้นก็ได้เดินลงจากสำนักงานป่าไม้อย่างใจเย็นและขับรถเก๋งส่วนตัวหนีไปในห้องพักและใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเองตายเพื่อหนีความผิด

ทางด้านญาติของฝ่ายผู้ตายและเพื่อนของฝ่ายตำรวจให้การว่าก่อนเกิดเหตุ ทั้งคู่ได้มีปากเสียงกันมาหลายสัปดาห์แล้วและฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายขอเลิกกับฝ่ายชายล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ม.ค. ด.ต.ชัยวิชิต ได้เคยไปทะเลาะกับแฟนสาวถึงสำนักงานมาแล้วครั้งหนึ่งทั้งสองได้คบหาเป็นแฟนกันมาประมาณ 5 ปี สมัยเรียนอยู่วิทยาลัยการอาชีพ ต่อมาสอบติดกพ.และปรับบรรจเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของ สำนักหน่วยจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ได้ไม่ถึง 1 ปี จนสุดท้ายต้องมาจบชีวิตลงทั้งคู่ ด้าน พ.ต.อ.กฤษชัย เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุ พล.ต.ต.ปรีชา วิมลไชยจิต ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเดินทางไปราชการ และมอบหมายให้ตนเดินทางไปควบคุมและตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุหลังจากทราบว่ามีผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้สั่งการให้ตำรวจติดตามมาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่ ด.ต.ชัยวิชิต ผู้ก่อเหตุได้ใช้ปืนพกสั้น 9 มม. ยิงตัวเองตายภายในห้องพัก สาเหตุจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่มาจากรื่องส่วนตัวของผู้ตายทั้ง 2 คน ซึ่งเป็นแฟนกัน ด.ต.ชัยวิชิต กล่าวว่าแฟนสาวปันใจให้คนอื่นจึงมาตกลงกันแต่ก็ไม่สามารถเคลียร์ปัญหาใจได้ จึงก่อเหตุขึ้น ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งก็ได้สั่งกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนให้ใจเย็น ๆ.